

รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าของตราสารหนี้ผิคนัดชำระ ฉบับที่ 2 / 2564

IFEC: บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ข้อมูลสิ้นสุดถึง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564)

สำหรับผู้ถือใบรับรองสิทธิในตราสารหนี้ผิคนัดชำระ

กองทุน S-PFI 3M1, S-PFI 3M2, S-PFI 3M3, S-PFI 3M4, S-PFI 3M5, S-PFI 6M1 และ S-PPFI 6M1

ความคืบหน้าสถานะคดี การบังคับคดี และการได้รับชำระหนี้	แนวทางดำเนินการในอนาคต
<p>เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ในคดีที่มีโจทก์รายหนึ่งฟ้องร้องคดีให้ IFEC ล้มละลาย (คดีดังกล่าว กองทุนฯมิได้เป็นคู่ความในคดี) ศาลล้มละลายกลางในคดีนั้นได้มีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว IFEC ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 17 ซึ่งมีผลทำให้ IFEC ไม่สามารถกระทำการใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของตนได้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป เว้นแต่จะได้กระทำตามคำสั่งหรือความเห็นชอบของศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้จัดการทรัพย์ หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483</p>	<ul style="list-style-type: none"> การที่ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของ IFEC ชั่วคราวในคดีดังกล่าวนี้ ทำให้อำนาจในการจัดการทรัพย์สินหรือกิจการของ IFEC ระงับลงชั่วคราว ไม่สามารถดำเนินการใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของตนได้ตามปกติ แต่เป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะเข้ามามีอำนาจจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้หรือรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ บริษัทจะได้ติดตามผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวดังกล่าวว่าจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการบังคับคดีของบริษัทหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นสำคัญ ปัจจุบัน คดีล้มละลายอยู่ในขั้นตอนการไต่สวนของศาลล้มละลายกลาง โดยศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว มิใช่คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ที่จะทำให้เจ้าหนี้ทั้งหลายรวมทั้งกองทุนฯมีหน้าที่ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายแต่อย่างใด ซึ่งหากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด IFEC เมื่อใด กองทุนฯจะดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ ร่วมประชุมเจ้าหนี้ และรอการเฉลี่ยแบ่งทรัพย์ต่อไป

- IFEC แจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ว่าจะดำเนินการยื่นอุทธรณ์คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว และยื่นคัดค้านในคดีถูกฟ้องล้มละลายต่อไป

หมายเหตุ: สามารถศึกษารายละเอียดอื่นๆในอดีต ได้จากรายงานฯ ย้อนหลังซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท